



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า ถึง บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนไทย  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า ถึง บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังต่อไปนี้

**ดำเนินการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า ถึง บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีต ๒,๑๗๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและ อบต. มะค่ากำหนด และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง ๗,๒๓๙,๙๕๐.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๖๑๙,๙๗๕.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เชื้อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะค่า ถึง บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่ [www.makha-sm.go.th](http://www.makha-sm.go.th) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หรือ [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th) ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ - ๘๗๖๕๗๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายณรงค์ พลกล้า)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า